



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ โทร ๕๐๖๒  
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๑๕๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง ข้อเสนอเรื่องแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ  
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  
เรียน ลสทช.

ตามที่ การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องแนว  
ทางการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน  
ในระบบดิจิทัล ดิฉันได้แจ้งในที่ประชุม กสทช. ว่า จะจัดส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดรับฟังความ  
คิดเห็นดังต่อไปนี้

๑. ดิฉันสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษา  
ด้านกฎหมาย กสทช. และ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ  
ภาครัฐ (คตร.) เสนอ ทั้งนี้เห็นว่า นอกเหนือจากข้อเสนอของ คตร. ในการรับฟังความคิดเห็น  
จากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นเรื่อง จำนวนครัวเรือน ราคาคุปอง และ  
มาตรฐานและอุปกรณ์ที่สามารถนำคุปองไปแลกแล้ว ดิฉันเสนอว่า ควรจัดให้มีการรับฟัง  
ความเห็นจากประชาชนในประเด็นเรื่องกระบวนการรับแจกคุปองว่าควรใช้ระบบใดที่  
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหลอกลวง นอกจากนี้สำนักงานควรจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นข้อ  
ถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ จากทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเพื่อ  
ประกอบการประชาสัมพันธ์
๒. สำหรับประเด็นเรื่องมูลค่าคุปองมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการด้านนโยบายและ  
องค์กรผู้บริโภคว่า การกำหนดมูลค่าของคุปองไว้สูง ส่งผลให้ราคากล่องรับสัญญาณสูงขึ้น  
ตามไปด้วย อีกทั้งการแจกคุปองยังส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้ที่  
ได้รับประโยชน์คือผู้ผลิตอุปกรณ์และร้านค้า ไม่ใช่ประชาชน รวมถึงแนวคิดในเรื่องการ  
กำหนดมูลค่าของคุปองตายตัวในขณะที่กล่องรับสัญญาณมีราคาตลาดลงอาจเป็นการใช้เงิน  
มากกว่าที่ควรจะเป็นนั้น ดิฉันเห็นว่า ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้านในการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้าน สำหรับประกอบการพิจารณา  
จึงประสงค์ที่จะเสนอให้สำนักงานจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย

/เฉพาะประเด็น...

เฉพาะประเด็นเรื่องต้นทุนของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และอุปกรณ์เสาอากาศ ซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อการพิจารณาหลักการกำหนดมูลค่าคุ้มครองที่ประชาชนสามารถนำไปแลกเปลี่ยน โดยขอให้สำนักงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องในแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ สำหรับการประกอบการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาคุ้มครองที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.